



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สปส.ทุ่มงบ 1,500 ล้านบาท พัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญา เป็นรพ.ต้นแบบคัดความร่วมมือเกิดขึ้นก่อนวันแรงงานแห่งชาติ

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงความคืบหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จะร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งแต่เดิมาก็คือโรงพยาบาลชลประทาน ขณะนี้โรงพยาบาลได้เข้ามาอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจะจัดทำเป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่จะเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิที่สามารถรักษาได้ทุกโรค และเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนโดยเฉพาะว่าอีกประมาณ 1 สัปดาห์จะคุยกันอีกครั้งกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ที่จะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งทางสปส.จะลงทุนสร้างอาคาร และซื้อเครื่องมือเพิ่มเติมให้กับทางโรงพยาบาล โดยใช้งบประมาณประมาณ 1,500 ล้านบาท เหตุที่สปส.อยากให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพราะศูนย์การแพทย์ปัญญา ไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป อีกทั้งเป็นรพ.ที่เกิดขึ้นมาด้วยเจตจำนงของหลวงพ่อบุญญานันทภิกขุ ตลอดถึงเห็นว่าศูนย์การแพทย์ที่มีคณะแพทย์ของ มศว เข้ามาสนับสนุนดูแลทางด้านวิชาการ จะมีโอกาสเติบโตและเชื่อมั่นในการดูแลรักษาพยาบาล ซึ่งเหตุที่สปส.ไม่เลือกรพ.ที่ใหญ่หลายๆ อย่างเนื่องจากประชาชนจะเข้าไปใช้บริการต่อวันเป็นจำนวนมาก เท่ากับจะไปเพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลใหญ่ๆ เหล่านั้นอีกอย่างไรก็ตามหากผู้ประกันสังคม ยังต้องการไปรับบริการที่โรงพยาบาลใหญ่ๆ เหล่านั้นก็ยังสามารถเข้าไปรับการรักษาได้ หากแต่สปส.เพียงแต่ต้องการให้มีโรงพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนโดยเฉพาะเท่านั้น “ในขณะนี้การคุยคืบหน้าไปในระดับหนึ่ง เหลือเพียงแต่จะคุยรายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑ์ต่างๆ ที่สปส.จะใช้ งบประมาณ 1,500 ล้านบาท ท้ายที่สุดครุภัณฑ์ต่างๆ เครื่องมือทางการแพทย์จะเป็นของมหาวิทยาลัยหรือ สปส. การสนับสนุนของสปส.จะสนับสนุนในระยะยาวแค่ไหน รายละเอียดต้องคุยให้ชัดเจน นอกจากนี้ต้องคุยและทำความเข้าใจสภาพแรงงาน คาดว่าสปส. จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1พ.ค.2551 มีแนวโน้มสูงที่จะได้ข้อสรุปและร่วมลงนามในช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย. 2551”

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า สปส.ยังให้ความสนใจที่มศว ทำงานบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงสนใจและอยากให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นรพ.ต้นแบบสำหรับผู้ประกันตน แต่ถึงแม้เราจะเป็นรพ.ต้นแบบ ศูนย์การแพทย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังรับคนไข้ทั่วไปด้วย เพราะการบริการคนในชุมชนและคนไข้ทั่วไปเรายังต้องทำอยู่

ผู้สื่อข่าว : **ชาติชาย ราฟิ่ง**

rewriter : **ชาติชาย ราฟิ่ง**